



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2550 หน้า 1 ต่อ 3

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

“ตัดสูฟุด” เวอร์ชันจริง! “สิทธิกระเทย” สังคมไทย “ขำไม่ออก”



“ผลวิจัยกะเทยไทยถูกสังคมละเลยสิทธิ”

...เป็นพาดหัวข่าวเล็ก ๆ ในหน้าการศึกษา ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เมื่อวันก่อน ซึ่งสำหรับคน “เพศที่สาม” โดยเฉพาะ “ชายใจหญิง” หรือ “กะเทย” เชื่อว่าคงสะดุดตา-สะกิดใจ !?!

“กะเทยไทยถูกสังคมละเลยสิทธิ” ...ประเด็นนี้ถูกเปิดขึ้นอีกครั้ง ในช่วงที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กำลังถูกเสนอให้คนไทยลงประชามติใน วันที่ 19 ส.ค. 2550 โดยก็มีเนื้อหาเรื่อง “ความเสมอภาค” คล้ายกับฉบับก่อน ๆ คือ “บุคคลย่อมเสมอภาคในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน” และก็เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ คือยังไม่ถึงขั้นมีการลงรายละเอียดถึงเพศที่สาม

ทั้งนี้ ว่ากันเฉพาะเพศที่สามในส่วนของ “กะเทย” จากการเผยแพร่ผลวิจัยเรื่อง “การ ลวนลามทางเพศกะเทย : นัยสำคัญภายใต้วาทกรรมรักต่างเพศ” โดย ดร.กิตติกร สันคติประภา อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ก็ น่าสนใจ กล่าวคือ... “กะเทยไทยถูกทำให้ต่ำต้อยกว่าผู้คน ในกลุ่มรักต่างเพศ มีการ ดูหมิ่นศักดิ์ศรีกะเทยผ่านทางความรู้ ทางศาสนา สถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว สถาบันทางกฎหมาย สถาบันการแพทย์และจิตวิทยา” ...เรื่องนี้กะเทยไทยคงขานรับ กันอึ้งมี !?!

ซึ่งที่ผ่านมากะเทยไทยก็ร้องหา “สิทธิ” มาตลอด

แม้ว่ากลุ่มคนที่เป็นกะเทยเองก็ยอมรับว่ามีกะเทยบางส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะ ผ่านสื่อต่าง ๆ หรือในชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตาม ก็มีการยกเหตุผลกล่าวอ้างว่าก็เหมือนกับ ชาย-หญิงปกติทั่วไป ที่ยอมรับทั้งเรื่องดี-ไม่ดีปะปนกันไปในชีวิต ดังนั้น สังคมไทยจึงควรให้ สิทธิและโอกาสกะเทยอย่างเสมอภาค

“สังคมไทยจะให้ความสำคัญเรื่องการถูกลวนลามทางเพศของผู้หญิงและผู้ชายที่ถูกข่มเหง แต่ถ้ากะเทยถูกลวนลามกลับมองว่าเป็นเรื่องธรรมดา จนทำให้เราละเลยสิทธิความเป็นมนุษย์ ของกะเทยในอันที่จะดำรงอยู่ในโลกอย่างมีความสุขร่วมกัน และมีศักดิ์ศรีไม่ถูกเอารัดเอา เปรียบ โดยเฉพาะในเรื่องเพศ จนกะเทยกลายเป็นเพียงผู้บำบัดความใคร่ให้ผู้ชาย” ...เป็น ตัวอย่างหนึ่งที่ ดร.กิตติกรชี้ให้เห็นชัด ๆ อันเนื่องมาจากการวิจัยเรื่องการลวนลามทางเพศ กะเทยฯ ที่ใครจะเห็นแย้งก็คงสุดแท้แต่

แต่หากจะโฟกัสกันที่กรณีทางเพศ ต่อไปใครคิดจะกระทำกับกะเทยโดยผู้ถูกกระทำมิได้ ยินยอมพร้อมใจคงต้องคิดหนัก เพราะข้อกฎหมายเกี่ยวกับการ “ข่มขืน” ถูกแก้ไขให้มีความหมายครอบคลุมขึ้น โดยในมาตรา 276 แห่งประมวลกฎหมายอาญา มีการเปลี่ยนแปลง ถ้อยคำเดิมที่ระบุว่า “ผู้ใดข่มขืนกระทำชำเราหญิงซึ่งมิใช่ภริยาตน” เป็น “ผู้ใดข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่น” ซึ่งในที่นี้ก็นับหมายรวมถึง “เพศที่สาม” ด้วย

ต่อไปนี่ไม่ว่าจะเป็นสามีข่มขืนภริยา ภริยาข่มขืนสามี ชายข่มขืนหญิง หญิงข่มขืนชาย หญิงข่มขืนหญิง รวมถึง “ชายข่มขืนชาย” ไม่ว่าจะเป็นชายใจหญิง-ใจไม่หญิง จะแบบไหนก็ “ไม่ได้ !!”

อย่างไรก็ตาม ประเด็น “สิทธิกะเทย” นั้น ที่ผ่านมามาดูเหมือนว่าเรื่องถูกลวนลามทางเพศนั้น ทางกลุ่มกะเทยเองก็มีได้ออกมาเรียกร้องอะไรมากนัก ไม่เหมือนกับสิทธิด้านอื่น ๆ ด้านการ ได้รับ “การยอมรับ”

ยกตัวอย่างที่ फिल्म-ธัญญ์รัศม์ จิราภัทรภากร หรือ นายดิสันย์ จิตประภาจิณ มิสทิฟฟานี ยูนิ เวอร์ส 2007 วัย 20 ปี เคยเรียกร้องผ่านสื่อ โดยบอกว่า... กะเทย หรือ “สาวประเภทสอง” มัก ถูกบางคนตราหน้าว่า “เป็นคนบาป เป็นตัวแพร่โรคติดต่อ เป็นตัวตลก เป็นส่วนเกินของ สังคม” หรืออาจทำให้เด็กรุ่นหลัง ๆ เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบ แต่อยากให้สังคมเปิดใจ ยอมรับคนที่เป็นอย่างนี้บ้าง

“หากสังคมเปิดโอกาส พวกเราก็สามารถที่จะประกอบอาชีพได้ทุกอาชีพ เพราะสาวประเภท สองก็มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่นเดียวกับผู้ชายและผู้หญิง อยากให้สังคมมอบ โอกาสต่าง ๆ ให้พวกเรา ไม่ว่าจะทางหน้าที่การงาน การใช้ชีวิตประจำวัน รวมไปถึงให้มีสิทธิ เท่าเทียมกัน” ...น้องฟิล์มหรือนายดิสันย์ระบุ

“ไม่อยากให้ประณามว่าพวกเราเป็นคนทำให้สังคมเกิดการลอกเลียนแบบ จนทำให้เยาวชน
ประพฤติในสิ่งที่ผิด หรืออย่างเรื่องเอดส์ก็ไม่ใช่เพราะพวกเราร่วมเพศเท่านั้น จะเป็นผู้หญิง
หรือผู้ชายก็สามารถติดเอดส์-แพร่เอดส์ได้” ...ส่วนนี่เป็นการสะท้อนความอัดอั้นของ เบล-
ภารวี ฉัตรพกรณ์ หรือชื่อนามสกุลจริง นายฉัตรพกรณ์ โชติเอี่ยม วัย 18 ปี รองอันดับ 1 เวที
มิสทิฟฟานี ยูนิเวิร์ส 2007

หรือที่รองอันดับ 2 เวทีเดียวกันอย่าง ออย-พิมพ์ชนก หงษ์โสภา หรือ นายสัตยากรณ์ หงษ์
โสภา วัย 20 ปี ที่เคยเตือนคนอื่นผ่านสื่อไว้ว่า... “อยากจะให้น้อง ๆ หรือเพื่อน ๆ คนที่กำลัง
คิดจะเปลี่ยนตัวเอง (เป็นกะเทยอย่างเปิดเผย) คิดให้ดี และหากตัดสินใจแล้วก็ต้อง
ยอมรับ ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นว่าจะต้องเป็นอย่างไร ต้องเผชิญกับอะไร” ...นี่ก็สะท้อนว่า “การใช้
ชีวิตของคนเป็นกะเทยไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ สำหรับสังคมไทย”

“หากเรายอมรับความหลากหลายทางเพศให้มากขึ้น โดยการยอมรับความแตกต่าง สังคมจะ
บังเกิดความสุขในการอยู่ร่วมกัน” ...ดร.กิตติกร ซึ่งทำวิจัยเกี่ยวกับกะเทยไทย ระบุไว้ให้
สังคมไทยลองขบคิด

ทั้งหมดทั้งมวลมิได้หมายถึงส่งเสริมให้คนเป็นเพศที่สาม
แต่สิทธิของคนกลุ่มนี้ “สิทธิกะเทย” ก็วิพากษ์กันตั้งขึ้น
เป็น “ดีดส์ฟุด” เวอร์ชันจริงที่สังคมไทยขำไม่ออก !!!!..